

Xây dựng và phát triển văn hóa con người Xứ Thanh đáp ứng với yêu cầu phát triển bền vững của đất nước

23:04 12/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, đến nay tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong thực hiện 6 nhiệm vụ và 4 giải pháp nghị quyết đề ra, có 98% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết.



Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết

33-NQ/TW_Ảnh: Báo Thanh Hóa

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong thực hiện 6 nhiệm vụ và 4 giải pháp nghị quyết đề ra, có 98% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa, con người ngày càng toàn diện hơn. Hệ thống di sản văn hóa được giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị. Hệ thống thiết chế văn hóa phục vụ đời sống và phát triển con người được quan tâm đầu tư, hoàn thiện. Phong trào văn hóa - thể thao

ngày càng phát triển, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hoạt động văn học - nghệ thuật, báo chí, xuất bản có sự đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Những giá trị mới về văn hóa, con người thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế được tiếp thu có chọn lọc... Những kết quả xây dựng và phát triển văn hóa, con người đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong những năm qua.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà các cơ quan, đơn vị, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức, cá nhân đã đạt được trong triển khai thực hiện.



Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nghị quyết số 33-NQ/TW có ý nghĩa rất quan trọng, kịp thời điều chỉnh chủ trương, định hướng phát triển văn hóa trước những thay đổi mau lẹ, sâu sắc, toàn diện của tình hình đất nước. Nghị quyết đã phát triển lý luận nâng tầm quan điểm chỉ đạo khi gắn mục tiêu xây dựng văn hóa với xây dựng con người. Văn hóa và con người không tách rời nhau mà luôn thống nhất với nhau, mục tiêu hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa, phát

triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. "Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Những tư tưởng định hướng sâu sắc trong Nghị quyết đã trở thành "kim chỉ nam" dẫn dắt công cuộc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Đỗ Trọng Hưng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Sau 10 năm triển khai thực hiện, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả quan trọng văn hóa được bảo tồn và phát triển, người dân lấy văn hóa là nền tảng trọng tâm "kim chỉ nam" cho sự phát triển. Sau 10 năm với sự cố gắng, nỗ lực 17 tập thể và 16 cá nhân có thành tích nổi bật đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/thanh-hoa-hanh-trinh-10-nam-thuc-hien-nghi-quyet-ve-xay-dung-va-phat-trien-van-hoa>